
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD IAU, 3 RHAGFYR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Henshaw, Gordon, Gavin Hill-John, Lay, Robson, 
Sattar a/ac Stubbs 
 

37 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Parkhill. 
 
Llongyfarchodd y Cadeirydd y Cynghorydd Parkhill ar enedigaeth ei fab. 
 
Croesawodd y Cadeirydd Eshaan Rajesh, Cynrychiolydd y Cyngor Ieuenctid a Carey 
Davies, gweithiwr cymorth, i'r cyfarfod. 
 
38 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
39 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Tachwedd a 16 Tachwedd 
2020 fel cofnod cywir. 
 
40 :   EFFAITH PANDEMIG C-19 AR Y SECTOR CERDDORIAETH YNG 

NGHAERDYDD  
 
Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem hon gyda’r nod i alluogi Aelodau i ystyried effaith 
pandemig y coronafeirws ar y sector cerddoriaeth yng Nghaerdydd, sut i gefnogi'r 
sector a'r ffordd orau o gynorthwyo'r broses adfer. Roedd y Cadeirydd wrth ei fodd 
bod aelodau Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn bresennol, gan gynnwys Guto a Nick 
sydd â phrofiad uniongyrchol o effaith y pandemig ar leoliadau cerddoriaeth fyw yng 
Nghaerdydd. Mae'r blaenadroddiad a'r atodiadau yn rhoi trosolwg o effaith y 
pandemig a'r gwaith hyd yma i gefnogi'r sector. Mae gan y Pwyllgor gyfle i archwilio 
gyda phanelwyr sut i fynd i'r afael â'r effaith hon a sicrhau bod y sector cerddoriaeth 
yng Nghaerdydd mewn sefyllfa i ffynnu yn y dyfodol. 
 
Croesawodd y Cadeirydd Y Cynghorydd Thomas – Arweinydd a Chadeirydd, Bwrdd 
Cerddoriaeth Caerdydd; Y Cynghorydd Bradbury – Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a 
Hamdden a Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd; Guto Brychan – Clwb Ifor Bach, Bwrdd 
Cerddoriaeth Caerdydd a Grŵp Cymorth Covid Llywodraeth Cymru; Nick Saunders – 
Depo, Digwyddiadau Shangri-La a Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd; Neil Hanratty – 
Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd; Jon Day – Rheolwr Gweithredol – Strategaeth 
Economaidd A Ruth Cayford – Rheolwr Diwydiannau Creadigol a Diwylliant. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Arweinydd i wneud datganiad a oedd yn pwysleisio 
pwysigrwydd canolog Diwylliant a Cherddoriaeth i Gaerdydd, gan ddweud ei fod yn 
ychwanegu at gyfoeth y Ddinas ac yn cyfrannu at yr economi.  Nododd y manteision 
economaidd, cymdeithasol a diwylliannol y mae tystiolaeth dda ohonynt wedi'u nodi 



yn y Strategaeth Cerddoriaeth a'r gwerth y mae Cerddoriaeth ynddi'i hun fel ffurf 
gelfyddydol yn ei ddwyn i'r Ddinas.  Nododd yr Arweinydd yr effaith ddinistriol a 
gafodd Covid-19 ar y sector a'i fod wedi bod ar gau ers mis Mawrth ar gyfer gigs a 
digwyddiadau; roedd y diwydiant cerddoriaeth yn tyfu cyn Covid ac roedd yn bwysig 
peidio â gadael i greithiau Covid-19 effeithio ar ddyheadau Caerdydd fel Dinas 
Gerdd.  O ran cefnogaeth y Cyngor, nodwyd bod y Cyngor wedi lobïo Llywodraeth 
Cymru am gymorth sector i fynd ati’n ddiogel ac yn ddi-oed y flwyddyn nesaf. 
 
Ychwanegodd yr Arweinydd fod datblygu Arena yn ddatganiad o'r pwysigrwydd y 
mae Caerdydd yn ei roi ar Gerddoriaeth a'r hyder sydd ganddo o'r rôl y bydd 
cerddoriaeth fyw yn ei chwarae yn ecosystem y Ddinas; dyma'r darn coll o'r jig-so a 
bydd y Cyngor yn parhau i weithio gyda'r Bwrdd Cerddoriaeth i fynd i’r afael â'r 
heriau. 
 
Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau, ac ar ôl hynny gwahoddodd y Cadeirydd 
ddatganiadau gan dystion; 
 
Eglurodd Guto Brychan fod Clwb Ifor Bach, lleoliad cerddoriaeth lawr gwlad a chlwb 
nos, wedi bod ar gau ers mis Mawrth a'i fod ond wedi agor am 5 wythnos ar ddiwedd 
mis Medi, gyda chyrffyw 10pm nad oedd yn ariannol hyfyw.  Roedd y rhan fwyaf o'r 
staff ar ffyrlo gyda 3 aelod o staff yn parhau i weithio.  Bu'n rhaid aildrefnu 50/100 o 
sioeau, a rhai sawl gwaith.  Roedd awydd i ddychwelyd pan oedd hynny'n bosibl, ond 
yn y cyfamser roedd angen cadw'r dyddiadur yn barod i agor pan oedd yn ddiogel 
gwneud hynny.  Roedd angen mwy o eglurder ar y llwybr tuag at agor. 
 
Dywedodd Nick Saunders – Depo, Digwyddiadau Shangri-La a Bwrdd Cerddoriaeth 
Caerdydd eu bod wedi bod yn eithaf ffodus gan eu bod wedi gallu addasu ac agor 
pan roedd hawl iddynt wneud hynny gyda rhai digwyddiadau, ond dim perfformiadau 
byw.  Bu'n rhaid symud gwyliau yn ôl i'r flwyddyn nesaf ac roeddent yn dal yn ansicr 
a fyddent yn mynd yn eu blaenau ai peidio.  Yn Lloegr, mae rhai perfformiadau mawr 
wedi digwydd ond dim yng Nghymru.  Roedd o'r farn bod angen sgwrs am hyn yn 
fuan. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau: 
 
Gofynnodd yr Aelod sut y gall y sin gerddoriaeth addasu ac arallgyfeirio yn y tymor 
byr cyn dychwelyd i normalrwydd.  Dywedodd Guto Brychan eu bod wedi mynd am 
gyfnod hir heb unrhyw incwm, gan ddibynnu ar arian gan Gyngor y Celfyddydau, y 
Cyngor lleol a Llywodraeth Cymru.  Byddai edrych ar fentrau newydd fel 
digwyddiadau gyrru heibio yn golygu gwario arian heb unrhyw dystiolaeth o elw felly 
roeddent yn amharod i wneud hynny gan fod y risg yn rhy fawr.  Mae wedi bod yn 
gweithio mewn gwahanol feysydd y diwydiant megis rheoli, cwmnïau recordio a 
gweithio mewn ffordd ehangach gyda'r diwydiant yng Nghaerdydd a chefnogi'r 
seilwaith cerddoriaeth yn y Ddinas. 
 
Ychwanegodd Nick Saunders fod angen momentwm a pharhad y tu ôl i 
ddigwyddiadau er mwyn cael yr hyder i'w gwneud, ond roedd awydd o safbwynt 
cwsmeriaid Cymru.  Dywedodd Guto Brychan fod bwlch cynyddol rhwng yr hyn y 
gellir ei wneud yng Nghymru o'i gymharu â Lloegr; bydd y bwlch hwn yn tyfu gyda 
digwyddiadau prawf wedi'u cynllunio ym mis Chwefror/Mawrth i Gymru, ond mae 
Lloegr yn cynnal digwyddiadau awyr agored ym mis Ebrill; roedd posibilrwydd o golli 
teithiau o ran y dirwedd digwyddiadau. 



 
O ran arallgyfeirio, eglurodd Nick Saunders eu bod wedi gallu cynnal rhai 
digwyddiadau yn ymwneud â bwyd o bellter cymdeithasol ac y gallent fod wedi rheoli 
digwyddiadau cerddoriaeth fyw yn hawdd hefyd.  Pwysleisiodd bwysigrwydd cymryd 
rhan yn y map ffordd yn fuan.  Nododd Guto Brychan eu bod yn ffodus i gael deialog 
gyda'r Cyngor a'r Bwrdd Cerddoriaeth a'u bod wedi cyfarfod drwy gydol y cyfnod cloi; 
nid oes gan leoliadau dinasoedd eraill y lefel honno o gefnogaeth.  Mae Cyngor 
Caerdydd yn rhagweithiol wrth helpu busnesau i wneud cais am grantiau, fel y mae 
rhai adrannau Llywodraeth Cymru, ond mae'n hanfodol bwysig cynnwys y sector 
mewn deialog ynglŷn â'r map ffordd, y cynllun, amserlenni ar gyfer ailagor ac ati.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am newidiadau mewn rheoliadau ac wrth symud ymlaen os 
oes ymbellhau cymdeithasol ar waith am beth amser, beth fyddai'r effaith ariannol.  
Eglurodd Guto Brychan eu bod wedi aros ar gau yn bennaf hyd yma a'u bod wedi 
colli tua £5/6k mewn stoc.  Ychwanegodd fod problem yn ymwneud â dehongli'r 
rheoliadau gan eu bod yn amrywio o un Cyngor i'r llall a bod pobl yn dehongli'r 
rheoliadau mewn gwahanol ffyrdd.  Ychwanegodd Nick Saunders eu bod, o'i 
safbwynt ef, wedi colli cyfran enfawr o'u hincwm a bod y gwaharddiad ar werthu 
alcohol wedi gwneud hyn yn waeth; roedd 70 o staff wedi cael eu rhoi ar ffyrlo ac nid 
oeddent yn hyderus i agor nes eu bod yn gwybod y cynllun ailagor. 
 
Gofynnodd y Cynrychiolydd Ieuenctid gwestiwn ynghylch uchelgeisiau/nodau'r 
diwydiant wrth iddo symud i economi brechlyn/ôl-covid ac a oedd cynllun wedi'i osod 
ar gyfer hyn.  Dywedodd Guto Brychan y byddent yn un o'r sectorau olaf i agor, nid 
oedd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i frechlynnau i'r rhai dan 50 oed a oedd yn brif 
gleientiaid felly byddent yn cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf neu hyd yn oed y 
flwyddyn ar ôl hynny.  Ychwanegodd na allent yn sicr gynllunio i agor gyda chyrffyw o 
10pm; ar ôl hynny hoffai weld digwyddiadau sy'n ymbellhau'n gymdeithasol, er na 
fyddai'r rhain yn gweithio'n ariannol hirdymor. 
 
Dymunodd yr Arweinydd atgoffa'r Aelodau o'r Strategaeth Cerddoriaeth a bod y 
gwaith hwn yn dal yn bwysig, gyda rhywfaint o gynnydd ar y ffrwd waith megis 
addysg gerddorol; ychwanegodd y bydd yn ceisio cyflymu hyn i'r flwyddyn newydd.  
Byddai Swyddog Cerddoriaeth yn cael ei benodi i gysylltu rhwng y Cyngor a'r sector 
cerddoriaeth fyw.  Roedd cynllun wedi bod i gynnal digwyddiad cerddoriaeth fyw yn y 
ddinas yn yr hydref, roedd y rhesymeg yno o hyd pan fydd hi'n ddiogel gwneud 
hynny.  Hefyd, byddai'r Arena dan do yn cael ei chyflwyno ymhen 2/3 blynedd; felly 
roedd cynllun ar gyfer cerddoriaeth yn y Ddinas wrth symud ymlaen, roedd yn rhaid 
edrych arno mewn cyd-destun Covid. 
 
Ychwanegodd Nick Saunders mai ychydig iawn o bobl oedd wedi gofyn am ad-
daliadau o ddigwyddiadau a ohiriwyd sy'n dangos bod pobl yn awyddus i 
ddychwelyd.  Yn y tymor byr roedd angen map ffordd ar gyfer digwyddiadau, ar ôl 
siarad â phobl yn y sector maen nhw'n credu y gallai fod digwyddiadau ym mis 
Mai/Mehefin y flwyddyn nesaf ac maen nhw'n pwyso am archebu lle i artistiaid.  
Roedd dibyniaeth ar Lywodraeth Cymru, os nad brechlyn, yna profion cyflym a 
rheoliadau eraill fel yswiriant a gefnogir gan y Llywodraeth ac ati.  Ychwanegodd 
Guto Brychan fod Sound Diplomacy wedi cynhyrchu llawlyfr – Music City Resilience 
a oedd yn werth edrych arno am atebion creadigol a syniadau i gefnogi'r sector tra'i 
fod ar gau. 
 



Gofynnodd yr Aelodau beth y gellid ei wneud yn awr i wneud y broses o ailagor mor 
hawdd â phosibl; hefyd wrth ystyried gweithwyr llawrydd a pherfformwyr.  Dywedodd 
Guto Brychan fod lle i'r Bwrdd Cerddoriaeth wneud archwiliad iechyd ar y sector, gan 
edrych ar leoliadau a'u gallu i ailagor ac ati.  Hefyd i edrych ar weithwyr llawrydd, sut 
mae unrhyw rai ar ôl ac yn gallu dychwelyd gan y bydd dioddefwyr, yn sicr.  Mae 
angen darlun o'r hyn y gellir ei wneud i gefnogi'r diwydiant i oroesi'r pontio.  Bydd 
heriau fel ail-archebu dyddiadau digwyddiadau, economi'r cyfnod cloi a Brexit y 
flwyddyn nesaf yn ychwanegu at yr heriau sy'n wynebu'r diwydiant. 
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
41 :   UWCHGYNLLUN GLANFA'R IWERYDD  
 
Dywedodd y Cadeirydd mai diben yr eitem hon oedd craffu cyn penderfynu ar 
adroddiad i'r Cabinet sy'n ceisio cymeradwyaeth i'r uwchgynllun ac i'r awdurdod 
ddechrau ymgynghori â'r cyhoedd ar y cynllun, ac yna cais cynllunio amlinellol. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Russell Goodway - yr Aelod Cabinet dros 
Fuddsoddi a Datblygu, Neil Hanratty - Cyfarwyddwr yr Economi a Datblygu a Chris 
Barnett - Rheolwr Gweithredol - Prosiectau Mawr i’r cyfarfod. 
 
Dywedodd y Cadeirydd fod angen i’r Pwyllgor ystyried y cyflwyniad a’r holl Atodiadau 
mewn sesiwn gaeedig gan eu bod yn gyfrinachol i drafod gwybodaeth wedi’i heithrio, 
yn unol â pharagraffau 14 a 16 Rhan 4 a pharagraff 21 Rhan 5 o Atodlen 12A i 
Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.  
 
PENDERFYNWYD: symud i sesiwn gaeedig. 
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
42 :   GOHEBIAETH  
 
Dywedodd y Cadeirydd mai diben yr eitem hon oedd rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 
Aelodau am yr ohebiaeth a anfonwyd ac a dderbyniwyd. 
 
43 :   RHAGLEN WAITH  
 
Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r eitem hon yn nodi newidiadau i'r rhaglen waith, yn 
cytuno a oedd angen unrhyw ddiwygiadau pellach ac yn cytuno i'r wybodaeth gael ei 
chyhoeddi ar wefan y Cyngor. 
 
Nododd yr Aelodau mai dyddiad cyfarfod mis Chwefror oedd 22 Chwefror 2021 erbyn 
hyn. 
 
44 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
45 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 14 IONAWR 2021 4:30PM  
 



 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.20 pm 
 


